






สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

10 ตุลาคม 2565



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> เหตุกราดยิงศูนย์เด็กเล็กหนองบัวลำภู</p> <p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. สร.ส่งทีมดูแลสุขภาพจิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, Bangkokpost) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, ch7, the standard, Amarintv)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตระดมเจ้าหน้าที่จากทั่วประเทศ เร่งดูแลสภาพจิตใจประชาชนแบบ 1 ทีม 1 ครอบครัว เนื่องจากผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ อ.นาแกกลาง หากประเมินแล้วต้องรักษาที่โรงพยาบาลจะดำเนินการทันทีและให้การรักษาอย่างดีที่สุด ทั้งนี้ แนวโน้มผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจเริ่มผ่อนคลายลง ส่วนอาการผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ รพ.นาแกกลาง ได้ย้ายไปรักษาต่อ รพ.หนองบัวลำภู ผู้ที่อาการหนักย้ายไปรักษา รพ.ศูนย์อุดรธานี ขณะนี้ทุกรายฟื้นคืนอันตราย จะเริ่มฟื้นฟูทั้งสภาพร่างกายและจิตใจต่อไป โดยผู้บาดเจ็บทุกรายได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นคุณใช้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งผ่านประธานองคมนตรีว่า ต้องรายงานอาการของทุกคนกลับไปทางกองงานส่วนพระองค์เพื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูลให้ทรงทราบทุกระยะ</p> <p>2. สำนักข่าว CNN บุกรุกรายงานจุดเกิดเหตุ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการรายวัน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, มติชน, ข่าวสด, ch7, pptv, nation)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. กล่าวว่า ยืนยันไม่มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อนุญาตให้นักข่าว CNN เข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุ เพราะสถานที่เกิดเหตุอยู่ใน อบต.ไม่ใช่เกิดใน รพ.สต. หรือแม้จะยกย่อนุญาตไม่ได้เพราะเป็นสถานที่ที่เกิดเหตุ ต้องป้องกัน ห้ามคนนอกเข้าไป มั่นใจว่านักข่าวกล่าวอ้าง อย่านำไปให้ความสำคัญเพราะถึงอย่างไรต้องดำเนินคดี</p> <p>- พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. กล่าวว่า ผู้สื่อข่าวทั้ง 2 คน อ้างว่าช่วง 10.00-11.30 น. ประตูศูนย์เด็กเล็กเปิดมีเจ้าหน้าที่และประชาชนอยู่ ไม่มีอะไรกัน คาดว่าอยู่ในช่วงการจัดเตรียมความพร้อมรับพวงมาลา ทั้ง 2 คนเดินเข้าไปเหมือนคนอื่น ๆ และพบเจ้าหน้าที่ อสม. จึงใช้ภาษาอังกฤษสอบถาม อสม.ว่า “แคน ไอ คัมอิน” อสม.ใช้มือบอกว่าเข้าไปได้ในลักษณะเหมือนคนกวักเรียก จึงเข้าใจว่าเข้าไปได้และเข้าไปเก็บภาพ เมื่อออกมาพบปิดประตูจึงป็นขำออกมา ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวทั้ง 2 คนเดินทางเข้ามาประเทศไทยด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว ซึ่งไม่สามารถเข้ามาทำงานได้ ถือเป็นความผิด พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เบื้องต้นแจ้งข้อหาเข้ามาทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต</p>	
<p> โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. เริ่มฉีดวัคซีนเด็กเล็ก 12 ต.ค.ทั่วประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. ให้สัมภาษณ์ถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ฝ่าสีแดงเข้มสำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี จะเริ่มพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 12 ตุลาคมนี้ ยืนยันการนำวัคซีน ยา หรือเวชภัณฑ์ที่จะนำมารักษาโรคหรือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้องผ่านการรับรองจาก อย. ผ่านคณะกรรมการด้านวิชาการ</p> <p>2. ยืนยันไทยไม่พบโอมิครอน BQ.1.1/XBB</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน)</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวในต่างประเทศ ตรวจพบเชื้อโอมิครอนกลายพันธุ์ตัวใหม่ ไม่ว่าจะเป็น BQ.1.1 และ XBB จากข้อมูลการเฝ้าระวังการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด 19 กรมวิทยาศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายทั่วประเทศ ยังไม่มีรายงานการตรวจพบสายพันธุ์ดังกล่าวในประเทศไทย ซึ่งขณะนี้เชื้อโควิด 19 ที่แพร่ระบาดในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นโอมิครอน สายพันธุ์ย่อย BA.5</p> <p>3. 8 ข้อสังเกตโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Mgronline</p> <p>- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยา ชี้โควิด 19 ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่มีการระบาด ลักษณะอาการของโรคได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมีข้อสังเกต 8 ข้อ คือ 1. ระยะฟักตัวของโรคลดลง 2. ความรุนแรงลงปอดทำให้เกิดปอดบวม 3. พบอาการภูมิคุ้มกันต่ำกลับ ล้นไม่ได้รส น้อยลง 4. เดิมพบอาการไข้ได้บ่อย ปัจจุบันจะเป็นอยู่ 1-2 วัน และ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ส่วนมากแค่ปวดเมื่อยตัว ไม่มีไข้ 5.อาการสำคัญคือเจ็บคอมาก ไอ 6.การติดต่อหรือแพร่กระจายเกิดขึ้นได้ง่าย 7.การระบาดของโรครมีแนวโน้มไปตามฤดูกาลแบบใช้หวัดใหญ่ 8. ไวรัสโควิด 19 มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์เช่นเดียวกับใช้หวัดใหญ่ แนวโน้มในอนาคตจึงทำให้เมื่อติดเชื้อและสามารถติดเชื้อซ้ำได้อีก แต่อาการของโรครมีแนวโน้มลดลง</p> <p>4. เตือน โควิดสายพันธุ์ XBB เสี่ยงระบาดในไทย สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, อีจัน)</p> <p>- ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ผ.อ. โปโอเทค ระบุว่า สถานการณ์ของโควิดสายพันธุ์ XBB ซึ่งเป็นลูกผสมระหว่าง BJ.1 กับ BM.1.1. 1 ผลการวิจัยจากจีนพบว่าติดต่อภูมิคุ้มกันมากที่สุด โดยถูกยับยั้งด้วยแอนติบอดีจากวัคซีนหรือการติดเชื้อในธรรมชาติได้น้อยที่สุดในสายพันธุ์ที่ระบาดในปัจจุบัน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ XBB เข้าแทนที่ BA.5 ได้อย่างรวดเร็ว ล่าสุดกำลังแพร่ระบาดในประเทศสิงคโปร์ และด้วยความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์ ความนิยมของนักท่องเที่ยวระหว่างไทย-สิงคโปร์ เป็นไปได้สูงว่า XBB อาจเข้ามาในประเทศไทย คงต้องเตรียมตั้งรับกัน</p> <p>- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ระบุว่าผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกจึงประเมินว่า การปะทุของระลอกใหม่ในกลุ่มทวีปยุโรป และประเทศอื่นประปรายนั้น มีสายพันธุ์ที่หลากหลาย ตั้งแต่ตระกูลของ BA.5 เดิม มาจนถึง BA.2.75.x, BQ.1.1, และ XBB การระบาดช่วงหน้าหนาวอาจรุนแรงขึ้นกว่านี้ เพราะสายพันธุ์ย่อยใหม่ๆ ดังกล่าวนั้นมีสมรรถนะการขยายตัวสูงกว่า BA.5 เพียงแต่ต้องใช้เวลาอีกระยะ โควิดสายพันธุ์ XBB ขณะนี้กำลังระบาดในสิงคโปร์ ซึ่งใกล้ไทยมากที่สุดสำคัญแพร่เร็วและติดต่อภูมิคุ้มกันมากที่สุด วอนรัฐนำวัคซีนสู่อิมครอนโดยตรงเข้าไทย เพื่อกันให้ไวก่อนปะทุระลอกใหม่</p> <p>5. นวัตกรรมสเปร์ยพ่นจมูก สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ดอกเบญจรงค์</p> <p>- องค์กรชั้นนำภาครัฐ-เอกชน ทั้ง 5 ภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ม.ศิลปากร สวรส. องค์กรเภสัชกรรม และ บจก. ไฮไบโอไซ ร่วมผนึกกำลังพัฒนานวัตกรรมสเปร์ยพ่นจมูกแอนติบอดีเพื่อยับยั้งเชื้อโควิดทางกายภาพได้สำเร็จ</p>	
 <p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>สิทธิบัตรทอง สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก., เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, คมชัดลึก, ประชาชาติธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, thansettakij, amarintv, prd, thebangkokinsight, inn, opt-news, thaigov, bangkokbiznews, thejournalistclub, mcot,)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ได้ติดตามการดูแลผู้ใช้สิทธิบัตรทองใน รพ.ทั้ง 9 แห่งที่ สปสช. ยกเลิกสัญญาอย่างใกล้ชิด ย้ำว่า สปสช. ได้หารือกับ รพ.ทั้ง 9 แห่ง และกรุงเทพมหานคร และมีมาตรการรองรับเพื่อให้ประชาชนยังได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ระหว่างการรักษา รวมถึงมีช่องทางเลือกหน่วยบริการใหม่โดยสะดวก ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 10 ต.ค.65 เป็นต้นไป สปสช. จะเปิดให้เลือกหน่วยบริการใหม่ผ่าน 4 ช่องทาง คือ 1) แอปพลิเคชัน สปสช. เลือกเมนูลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการ 2) โลก สปสช. โลกไอที @nhso เลือกเมนู เปลี่ยนหน่วยบริการด้วยตนเอง 3) สายด่วน สปสช. 1330 และ 4) ติดต่อด้วยตัวเองที่ทำการ สปสช. ชั้น 2 อาคารบี ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ เวลา 08.00-16.00 น.</p>	-
<p>ถ่ายโอนภารกิจ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, ผจก., hfocus, thansettakij, bangkokbiznews, thailandplus)</p> <p>- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นพ.ทรงคุณวุฒิ 11) และประธานคณะกรรมการ MIU สธ. ด้านถ่ายโอนภารกิจ รพ.สธ. โดยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) เผยจากการศึกษาข้อเสนอเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจ สอน. และ รพ.สธ. ให้แก่ อบจ. ใน 5 ประเด็นสำคัญที่อปท.ควรทำในภารกิจถ่ายโอน รพ.สธ. ไปยัง อบจ. ต้องให้บริการประชาชนไม่ต่างจากเดิม ส่งมอบข้อมูลให้ อบจ. จัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ รพ.แม่ข่ายให้การสนับสนุนเท่าเทียมกับ รพ.สธ.ที่ยังไม่ถ่ายโอน กำกับให้มีบุคลากรขึ้นต่ำตามกำหนด และจัดสรรงบประมาณตามขนาด ตั้งแต่ 1 ล้านบาท ไปจนถึง 5 ล้านบาท</p>	-
<p>สถานการณ์น้ำท่วม สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด)</p> <p>- พื้นที่ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ได้รับผลกระทบจากเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ระบายน้ำปริมาณ 3,008 ลบ.ม./วินาที เกิดเหตุการณ์เหมือนปี 2564 พ้นกั้นน้ำด้านข้างของเขื่อนเจ้าพระยาขนาดใหญ่ ชาวบ้านนำกระสอบทรายไปอุดกั้น แต่ด้านทวนแรงน้ำไม่ได้จนกำแพงพังเปิดออก น้ำทะลักจำนวนมาก จุดใกล้เคียงมีส่วนราชการ อาทิ สสอ.อินทร์บุรี โรงเรียน วัดปราสาท แต่ส่วนใหญ่ตั้งรับได้ทันเพราะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้า จากนั้นน้ำทะลักเข้าบริเวณใกล้เคียง ผู้ว่าฯ ได้เดินทางร่วมวางแผนทำแนวกันด้วยดินลูกรัง พร้อมทำแนวกันดินไม่ให้ไปยัง รพ.อินทร์บุรี และชุมชนใกล้เคียง</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รก.แทนอธิบดีกรม คร. เตือนประชาชนระวังป่วยโรคไข้เลือดออกในช่วงฝนตกน้ำท่วมขัง และให้สังเกตอาการ และปฏิบัติตามมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค</p>	
<p>MOUส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานที่คุมขัง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์, เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผย กรมอนามัย จับมือ กรมราชทัณฑ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานที่คุมขัง ซึ่งในสถานที่คุมขังยังเป็นพื้นที่ที่ต้องได้รับการดูแล เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายอย่าง จากข้อมูลสุขภาพในสถานที่คุมขัง ปี 2565 พบว่า มีผู้ต้องขังเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล 8 แสนคนต่อปี</p>	-
<p>แนะเด็กขยับร่างกายลดใช้สายตา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (mono29, ChiangmaiNews, Bangkokbiznews)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำผู้ปกครองดูแลเด็กวัยเรียนช่วงปิดเทอมอย่างเหมาะสม ห่วงใช้เวลากับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตมากเกินไป แนะนำ 3 วิธีใช้สายตาให้เหมาะสม 1) ระยะเวลาการใช้สายตาเพ่งดูหน้าจอด้วยหลักการ 20-20-20 2) จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ไฟไม่มืดหรือสว่างเกินไป เพราะแสงเข้าตามากเกินไป อาจทำให้เกิดจอประสาทตาเสื่อม จึงต้องปรับหน้าจอให้สว่างพอดี 3) แนะนำให้กระพริบตาบ่อย ๆ หลับตาพัก นับ 1-5 แล้วลืมตาใหม่ ลดภาวะตาแห้ง เคืองตา รวมถึงหลีกเลี่ยงการนั่งในบริเวณที่มีลมพัดมาก ลมแอร์ตกใส่ ระดับของโทรศัพท์มือถือควรอยู่ระดับต่ำกว่าสายตา ช่วยลดภาวะตาแห้ง ทั้งนี้ ผู้ปกครองควรส่งเสริมให้เด็กขยับร่างกายหรือออกกำลังกายมากขึ้น</p>	-
<p>สร.เดินหน้าขยายบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด'ครอบคลุมทุกพื้นที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, thansettakij, thailandplus, Bangkokbiznews, mcot)</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติห์ตถยากร รักษาการอธิบดีกรมการแพทย์ เผย สร.ให้ความสำคัญนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการขยายบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ แนะนำผู้ติดยาและสารเสพติดสามารถเข้ารับการรักษาบำบัดได้จากสถานบำบัดใกล้บ้าน</p>	-
<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รักษาการอธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระวังป่วยโรคไข้เลือดออกในช่วงฝนตกน้ำท่วมขัง ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เผยขณะนี้มีแนวโน้มพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงผู้ที่มีโรคประจำตัว อาจมีอาการหนักกว่าคนทั่วไป พร้อมแนะนำหากมีอาการป่วย ไม่ควรซื้อยาลดไข้ในกลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) มารับประทานเอง ยาเหล่านี้มีฤทธิ์กัดกระเพาะ อาจทำให้เลือดออกในอวัยวะภายในได้มากขึ้น เสี่ยงต่อการสูญเสียหากมีไข้สูง</p>	-
<p>ภาวะ PTSD</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (เนชั่น, มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, thailandplus, thansettakij, mcot)</p> <p>- นพ.ธนิษร์ เวชชาภินันท์ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา เผยรายละเอียดภาวะ PTSD ความผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังพบเหตุการณ์ความรุนแรง โดยทั่วไปจะมีผู้ประสบภัยราว 20% ที่มีโอกาสเกิดโรคนี้ รายใดปรับตัวเร็วอาจมีอาการผิดปกติทางจิตใจแค่ช่วงสั้น ๆ เท่านั้น</p>	-
<p>พยาบาลถูกคนไข้เจ็บท้องคลอด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch3plus, sanook)</p> <p>- นางสันทราย (สงวนนามสกุล) อายุ 48 ปี ชาวจ.ระยอง อ้างว่าลูกสาวเข้าไปใช้บริการของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจ.ระยอง แต่ระหว่างรอคลอดลูกสาวปวดท้อง ส่งเสียงร้องออกมาด้วยความเจ็บปวด แต่กลับโดนพยาบาลดุด่า ทุกลูก และเหยียดหยาม กล่าวหาว่าเป็นเด็กติดยา จากนั้นพ่อเด็กไปรับยา เจ้าหน้าที่ห้องจ่ายยาถามว่าเป็นต่างด้าวหรือไม่ เพราะนามสกุลอ่านยาก จึงอยากฝากถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอย่าเลือกปฏิบัติ โดยตนไม่ได้แจ้งความหมิ่นประมาทเพื่อเอาผิดพยาบาลคนดังกล่าว</p>	-